



ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๘๒๗๖

กรมการปกครอง  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อหมักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยกรมการปกครองได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ว่า มีที่ทำการปกครองอำเภอในสังกัดหลายแห่ง ขอสมัครเปิดใช้บริการผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้ในการรับ-จ่ายเงิน การเรียกรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/ Account Information) และเปิดใช้บริการรับชำระเงิน Bill Payment จึงขอหารือว่ากรณีดังกล่าวธนาคารสามารถดำเนินการให้ที่ทำการปกครองอำเภอได้หรือไม่

กรมการปกครองขอเรียนว่า กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดให้การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการต้องดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการจ่ายเงินกำหนดให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง เมื่อกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก ผ่านระบบ KTB Corporate Online ดังนั้น ที่ทำการปกครองจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกจึงมีหน้าที่ดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และที่ทำการปกครองอำเภอยังไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง จึงขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ ให้แจ้งปัญหาอุปสรรคเหตุผลความจำเป็น พร้อมเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังในการกำหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลาบุรณะ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙ มท. ๕๐๗๔๙